

## ศธ.ทวงโรงเรียนคืนเงินอุดหนุนเบิกซ้ำซ้อน

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.พ. 2558

“สุรเชษฐ์” สั่งเข้ม สพป.อุบลฯ เขต 2 และ 5 เร่งติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมให้เรียบร้อย พร้อมสั่งสอบหลังพบไม่จัดซื้ออุปกรณ์ภายในพื้นที่ตามเกณฑ์ ขณะที่ตรวจสอบย้อนหลังพบโรงเรียนภาคใต้เบิกจ่ายหัวซ้ำซ้อนถึง 26 ล้านบาท จี้ ผอ.เขตฯไปทวงคืน

วันนี้ (20 ก.พ.) ที่โรงแรมปรีณัฑ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพมหานคร พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 225 เขตทั่วประเทศว่า การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เป็นองค์กรหลักที่ดูแลและจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาให้สมบูรณ์ขึ้น ตนจึงอยากให้ ผอ.สพท.ทุกเขตพื้นที่ช่วยกันเร่งรัดติดตามการทำงานต่างๆ ทั้งการจัดการศึกษาทางไกลที่เวลานี้มีการดำเนินงานก้าวหน้าและเข้มแข็งมากขึ้น และได้ตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานมาโดยตลอด ซึ่งภาพรวมพบว่าดำเนินการได้เรียบร้อยแต่ก็พบว่ามีบางพื้นที่ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุบลราชธานี เขต 2 กับเขต 5 ที่ยังติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไม่เรียบร้อย ทั้งที่เวลานี้ใกล้จะสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 แล้ว ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้าเพราะไม่ทำตามขั้นตอนที่กำหนดให้สั่งซื้ออุปกรณ์จากร้านค้าหรือบริษัทภายในพื้นที่นั้นๆ แต่กลับไปสั่งซื้อจากร้านค้าในกรุงเทพฯ จึงได้เร่งรัดให้ติดตั้งอุปกรณ์โดยเร็ว และให้ตั้งคณะกรรมการเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริงด้วย

"นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีการตรวจสอบย้อนหลังพบว่า มีโรงเรียนหลายแห่งเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวของปีการศึกษา 2556 ซ้ำซ้อน รวมมูลค่าสูงถึง 26 ล้านบาท เบื้องต้นได้กำชับให้เขตพื้นที่ติดตามทางโรงเรียนเพื่อให้ส่งเงินคืน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกเขตฯติดตามเข้มงวด ซึ่งผมได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ รรมว.ศึกษาธิการ รับทราบแล้ว นอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกเขตฯเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 เพราะยังไม่เป็นไปเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยเฉพาะงบลงทุน" รรมช.ศธ.กล่าว

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันศุกร์ 20 กุมภาพันธ์ 2558